



ใช้ข้อมูลให้คุ้มค่า
เพื่อแปรรูปธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพ

มีชัยชนะบนโลกที่เชื่อมต่อกัน

องค์กรที่สามารถจัดการข้อมูลได้ดีจะมีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ดีสำหรับธุรกิจดิจิทัลและสามารถแปรรูปธุรกิจจนเป็นผู้นำของตลาดได้

การได้รับข้อมูลถึงมือได้ตรงเวลาทันการณ์สามารถสร้างมุมมองเชิงลึกและเสริมให้มีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ดี ช่วยให้องค์กรสร้างนวัตกรรมและให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

ข้อมูลคือหัวใจหลักของธุรกิจ



มุมมองเชิงลึกคือรากฐานของการสร้าง ประสบการณ์ของลูกค้าที่เป็นแบบฉบับ ของตนเอง

จากงานวิจัยของ Forrester องค์กรที่ประสบความสำเร็จมักมีจุดเด่นในเรื่องของการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่คงที่ ปลอดภัย ปรับแต่งได้ และขยายความสามารถได้ องค์กรเหล่านี้ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ความเชื่อมั่นของลูกค้า และการเติบโตขององค์กร

การลงทุนด้านไอทีที่เหมาะสม

สิ่งแรกที่พึงกระทำคือการปรับโฉมเทคโนโลยีเพื่อการสร้างโลกดิจิทัลอย่างเหมาะสม สร้างพื้นฐานสำหรับประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อเอื้อให้เกิดประสบการณ์การใช้งานที่โดดเด่น

เทคโนโลยีสารสนเทศคือแกนหลักของการสนับสนุนแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ติดต่อกับลูกค้า องค์กรสามารถปรับแต่งและปกป้องดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นและมีการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดอันจะก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้เจ้าของกิจการตัดสินใจได้ดีขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการได้เป็นอย่างดี



เริ่มสู่ขั้นตอนแรก
เน้นหนักเรื่องการลงทุนกับดิจิทัลเพื่อ
สร้างโซลูชันที่ดีสำหรับลูกค้าเพื่อเพิ่ม
ยอดขาย

IDC คาดการณ์ว่า 35% ของ
ทรัพยากรไอทีถูกใช้จ่ายเพื่อ
สนับสนุนรายได้ที่มาจากระบบ
ดิจิทัลรูปแบบใหม่ก่อนปี 2018





สร้างมูลค่าโดยลดค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการพร้อมเกิดประสิทธิภาพที่
ดียิ่งขึ้น - ขั้นตอนสำคัญขั้นต่อ
ไป

การศึกษาโดย McKinsey & Co.
พบว่าองค์กรขนาดใหญ่สามารถดึง
ศักยภาพจากการลงทุนในไอทีที่ช่วย
สร้างประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้

แปรรูปธุรกิจ ผ่านทาง A.S.A.P. Data center

ธุรกิจที่เน้นในเรื่องของข้อมูลมักยังทำงานโดยที่ยังไม่ค้นพบประสิทธิภาพ เมื่อองค์กรไม่สามารถที่จะลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมได้

เวลานี้คือเวลาที่องค์กรต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการข้อมูลเชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ลองพิจารณา A.S.A.P. Data Center วันนี้

การวิเคราะห์ผล ความง่ายในการใช้งาน ระบบงานอัตโนมัติ และการป้องกัน

ทำไมต้อง A.S.A.P.?

พลิกเกมการแข่งขันด้วยไอทีและธุรกิจ



การวิเคราะห์คือทุกสิ่ง

ท่ามกลางโลกที่ทำงานด้วยกลไกของแอปพลิเคชันและข้อมูล การเข้าใจการทำงาน แอปพลิเคชันทั้งในแง่ของการดำเนินงานและความคุ้มค่าเท่านั้นยังไม่เพียงพอ แต่คุณต้องรู้ข้อมูลในแบบเรียลไทม์ด้วย



ความเรียบง่ายคือความเร็ว

ความไวทางธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเชื่อมต่อเทคโนโลยีให้ทำงานอย่างไร้รอยต่อและเปิดระบบให้เชื่อมต่อได้ ยุคแห่งการเขียนโปรแกรมแบบ agile programming และการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้าง DevOps นั้นล้วนต้องพึ่งพาสถาปัตยกรรมที่ทำงานรวมศูนย์



ระบบงานอัตโนมัติช่วยสร้างมูลค่าธุรกิจ

การวิเคราะห์ผลแบบทันทีสร้างโอกาสสำหรับการสร้างระบบงานอัตโนมัติ ช่วยให้ไอทีและหน่วยธุรกิจต่างๆ สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้



ปกป้องวันนี้ และสร้างความเป็นต่อในอนาคต

เมื่อดาต้าเซ็นเตอร์มองเห็นและวิเคราะห์ได้ทุกอย่างความเสี่ยงจึงไม่มีเกิดขึ้น นั่นทำให้ไอทีสามารถเน้นย้ำที่ลำดับงานที่ต้องทำถัดไปได้ทันที

โซลูชันสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัย

ปรับโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยและปกป้องให้ปลอดภัยเพื่อตอบรับกับความต้องการด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้วยผลิตภัณฑ์จาก Cisco



UCS Rack Server

Cisco UCS rack servers ช่วยให้คุณสร้างระบบงานอัตโนมัติและเร่งกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันให้เร็วขึ้นซึ่งรวมทั้งการทำ virtualization และ cloud-computing scale-out และ bare-metal ด้วย

สนับสนุนให้แอปพลิเคชันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพของพนักงานที่เพิ่มขึ้นด้วย



HyperFlex

HyperFlex สร้างอยู่บน Cisco UCS platform ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมของดาต้าเซ็นเตอร์ที่รองรับการทำงานของระบบทั้งแบบ traditional, converged และ hyper-converged พร้อมด้วย policy ที่คุ้นเคยและระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

- เชื่อมต่อกับ next-generation IT
- พร้อมสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ๆ
- นวัตกรรมที่ต่อเนื่อง



Security Solution Bundle

ASA with FirePOWER Services, AnyConnect, AMP for endpoints.

Cisco next-generation firewall solutions มอบคุณค่าที่เหนือชั้นและมีความสามารถในการปกป้องจากภัยคุกคามพร้อมมีการมองเห็น การควบคุม และการจัดลำดับงานอัตโนมัติอย่างทั่วถึง และมี false-positive alerts ที่ช่วยประหยัดเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้น้อยลง

ติดต่อทีมงาน Cisco หรือคู่ค้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม